



ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ และได้ดำเนินการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามรายชื่อ ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๙	นายธนากร เพิ่มอิม
๒	๐๐๒	นายทัศนัย ทัดวอน

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก แล้วแต่กรณี และได้ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ.มิได้ รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่สิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป พร้อมทำสัญญาจ้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากไม่มาปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

Q ๗ ๖

(นายยงยุทธ สวนทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม